
 

 

Fundur hjá skólaráði Glerárskóla  2. nóvember 2015 

Frá skóla: Eyrún skólastjóri, Margrét fh. kennara, Lára fh. starfsfólk, Áslaug nemandi, Helga 

deildarstjóri ritar fundargerð. F.h. foreldra Sunneva og Freydís Dana og frá hverfisnefnd: Sigurður 

Magnússon 

Eyrún bauð fólk velkomið og gekk til dagskrár. 

1. Starfsáætlun Glerárskóla. Skólaráð þarf að samþykkja hana en litlar umræður urðu. Vika gefin 

til viðbótar til skoðunar.   

2. Þemadagar: 18.-19. nóv. verkefnin tileinkuð Erasmus þátttökunni. United we play, united we 

win. Skemmtileg tenging við annað sem við höfum verið að gera. 

3. Erasmus+ heimsókn. Upphaf verkefnis hefst væntanlega hér í feb. Síðan verður farið til 

Spánar í mars/ap og Litháen í maí. 

4. Símareglur: Farið yfir reglurnar. Lagt fyrir skólaráð- er eðlilegt að þeir sem eigi að vera í 

frímínútum í leik. Verður rætt á stigum og í starfsmannahópi. Spurt um stöðu í öðrum skólum 

og hvort hægt sé að samræma reglur að einhverju leyti. Borið upp í skólaráði þegar umræða 

hefur átt sér stað í skólanum. 

5. Loftgæði í skóla. Eyrún kynnti það sem gert hefur verið í skólanum, fólk las bréfið sem fór frá 

skólanum 16. sept. svar barst aftur 17. sept. en síðan ekki meir. Mikil umræða um málefnið 

bæði um loftgæði og rakaskemmdir. Pöddulíf og annað. Skólaráð sendir frá sér ályktun til að 

þrýsta á að eitthvað verði gert í þessum málum fyrir lok ársins. 

Fleiri mál ekki rædd og fundi slitið. 

 


